



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
24 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวสด	<p><b>พระอาการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายงานพระอาการประชวรจากการอักเสบติดเชื้อของกระเพาะของพระอ้นตะ (ลำไส้ใหญ่) ดีขึ้นมาก ไม่ทรงมีพระปรอท เสวยพระกระยาหารได้ พระอาการเจ็บที่พระนาภีลดลงมาก ได้เสด็จฯ กลับไปประทับที่วังสระปทุม ในวันพุธที่ 23 ต.ค. 2562</p>	-
<p>คมชัดลึก ผจก.รายวัน 360 องศา กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ</p> <p>เดลินิวส์ คมชัดลึก ข่าวสด ผจก.รายวัน360 องศา ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ สยามรัฐ</p> <p>ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p>	<p><b>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลองจะฟ้องศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราวมติดีกการใช้สารเคมีอันตรายในภาคเกษตรและยื่นถอดถอนมตีสธ.ที่เป็นต้นเหตุให้มีการยกเลิกเพราะใช้ข้อมูลเท็จ และจะฟ้อง รมว.สธ. ปลัด สธ. คณะกรรมการที่เสนอข้อมูล รวมถึงเอ็นจีโอที่นำเสนอข้อมูลเท็จ ว่า ข้อมูล สธ. เป็นข้อมูลมาตรฐาน มีการลงรหัสโรคเฉพาะเพื่อใช้เป็นหลักฐานให้ สปสช. พิจารณาจ่ายค่ารักษา ไม่สามารถแก้ไขหรือตัดแต่งได้เพราะเกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศ เรื่องการกล่าวหา สธ. ใช้ข้อมูลเท็จกำลังดูข้อกฎหมายว่าจะเอาผิดได้หรือไม่ ส่วนกรณีฟ้องศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราว สธ. ยืนยันเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพมาตั้งแต่ปี 2560 และผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบพบว่ามีผลกระทบต่อจริง จึงวินิจฉัยว่าให้ยกเลิกการใช้เมื่อปลายปี 2561 และให้ดำเนินการให้สิ้นสุดภายในปลายปี 2562 เป็นการให้เวลาถึง 2 ปี</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีกลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารเคมีจะยื่นเรื่องให้ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราว ว่า เป็นสิทธิ์ หลังจากนั้นแล้วแต่ศาลจะสั่ง</p> <p>-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ขอขอบคุณ คกก.วัตถุอันตรายที่มีมติปรับวัตถุอันตราย 3 ชนิด นอกจากนี้ยังขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเข้มแข็ง หลังจากนั้นจะ เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกมิติ ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะว่าจะมีการทดแทนอย่างไร ขณะเดียวกัน ก.เกษตรฯ จะออกกฎกระทรวงปรับสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ครอบครอง เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป</p> <p>-ด้านนายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์ชื่นชมการดำเนินการให้ลงมติอย่างเปิดเผยตามที่องค์กรฯ และหลายภาคส่วนเรียกร้อง ช่วยสร้างความมั่นใจเรื่องความโปร่งใสในการพิจารณา และขอขอบคุณ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ที่แสดงจุดยืนชัดเจนให้ยกเลิกการใช้และร่วมรณรงค์ผลักดันจนทำให้มีการประชุมคกก.วัตถุอันตราย จนนำมาซึ่งการลงมติดังกล่าวในที่สุด</p> <p>-นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า ก.เกษตรฯ จะร่วมมือกับทุกฝ่ายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ใช้สารทางเลือกในการทำเกษตรปลอดภัยโดยไม่ทำให้นต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จากนั้นกรมวิชาการเกษตรต้องเปิดรับการขึ้นทะเบียนสารทดแทน สารชีวภัณฑ์ที่คิดค้นโดยคนไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายขวัญชัย โชติพันธุ์ นักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในกรณีที่คำสั่งของหน่วยงานรัฐเป็นไปเพื่อปกป้องประโยชน์ของประชาชน หรือป้องกันผลกระทบที่จะเกิดต่อสังคม ศาลฯ จะไม่คุ้มครองชั่วคราว เพราะจะทำให้เกิดความวุ่นวาย จึงเชื่อว่ากรณีแบนสารพิษดังกล่าว ศาลฯ คงไม่คุ้มครองชั่วคราว</p> <p>-กล่าวว่า เห็นด้วยกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ที่ไม่มองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมือง แต่เป็นภารกิจของรัฐมนตรีที่ดูแล สาธารณสุขที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นผลปลายน้ำจากการใช้สารเคมีดังกล่าว ขณะที่สาเหตุต้นน้ำอย่าง ก.เกษตรฯ ต้องระดมกำลังพัฒนาความรู้เกษตรกรยุคใหม่ สนับสนุนเครื่องมือ ส่งเสริมเครื่องจักรกลแก่เกษตรกรทั้งรายย่อยและรายกลุ่มอย่างทั่วถึง</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ไทยรัฐ คอลัมน์ ชกหลังข่าว	<p><b>เฟซบุ๊ก รมช.สธ.</b></p> <p>-กล่าวถึงการให้ความรู้ประชาชนทางเฟซบุ๊กของ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ว่ามาถูกทาง เพราะมีการใช้ค่าและเล่นมุก เช่น เตือนเรื่องของทอด 6 อย่างไม่ควรบริโภค ซึ่งถูกใจวัยรุ่นทำให้มียอดแชร์ถึง 1.5 หมื่นครั้ง</p>	-
กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	<p><b>ปฏิรูประบบสาธารณสุข</b></p> <p>-เสนอบทความพิเศษ โดย พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กรรมการแพทยสภา มีข้อเสนอในการปฏิรูประบบสาธารณสุข ว่าต้องปฏิรูประบบการประกันสุขภาพควบคู่กันไป จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง โดยในการให้บริการด้านสาธารณสุข สถานบริการทุกระดับขาดแคลนทรัพยากร เนื่องจาก คกก. หลักประกันสุขภาพฯ ไม่จัดสรรค่าบริการสาธารณสุขให้ครบถ้วน และก.พ. ไม่จัดสรรบุคลากรอย่างพอเพียงต่อการทำงาน สธ. ไม่มีศักยภาพในการจัดหาเครื่องมือ อาคารสถานที่และเทคโนโลยีในการทำงานให้เหมาะสม จึงขอให้ คกก.ปฏิรูประบบสาธารณสุข ส.ว. ส.ส. และรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รมว.สธ. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานดังกล่าว</p>	-
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ ไทยรัฐออนไลน์	<p><b>ราคายารพ.เอกชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็งญูสุต รองอธิบดีกรมการแพทย์ใน เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ประเมินสถานการณ์การจำหน่ายของรพ.เอกชน พบว่า รพ.ที่มีเครือข่ายหรือมีสาขามากขายยาแพงกว่า รพ.ที่ไม่มีเครือข่ายหรือไม่มีสาขา ซึ่งตามหลักการจะมีต้นทุนในการซื้อยาที่ถูกกว่าเนื่องจากสั่งซื้อยาปริมาณมาก กรมฯ อยู่ระหว่างการศึกษาคำขอพิจารณาแนวทางในการกำหนดส่วนต่างของต้นทุนและราคาขายหรือกำไรในการขายยาแต่ละชนิดของรพ.เอกชน คาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 2563</p>	-
ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย	<p><b>ซองบุหรี่แบบเรียบ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า สธ.เริ่มบังคับใช้มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ เมื่อ 10 ก.ย. 2562 ผลสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนไทย ต่อซองบุหรี่แบบเรียบ ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาอุดมศึกษา อายุ 15-24 ปี 1,239 คน พบว่า กลุ่มที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนตอบสนองต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบมากที่สุด โดยมีความมั่นใจไม่สูบบุหรี่เพิ่ม 13 เท่า ส่วนกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่มาก่อน มีความมั่นใจที่จะไม่กลับไปสูบบุหรี่เพิ่มเกือบ 4 เท่า และซองบุหรี่แบบเรียบส่งผลให้วัยรุ่นประมาณ 2 ใน 3 ไม่อยากซื้อบุหรี่มากกว่าซองแบบเดิม ผลการศึกษานี้ทำให้มั่นใจว่ามาตรการซองบุหรี่แบบเรียบเป็นอีกมาตรการที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพราะจะเสริมมาตรการอื่นๆ ในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ของประเทศไทย</p>	-
ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ Blue chip	<p><b>ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการยุบตัวของทางเดินหายใจส่วนต้น ทำให้ขณะหลับร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นช่วง ๆ การนอนหลับขาดตอน ส่งผลต่อการทำงานของสมอง ทำให้เกิดอาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วนลงพุง</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า สัญญาณเตือน คือ การนอนกรนเสียงดังเป็นประจำ ขณะนอนหลับอาจหยุดหายใจ หรืออาจหายใจแรงเสียงดังเป็นพัก ๆ สลับนิ่งเงียบหายใจเอือกเหมือนสำลั๊กน้ำลาย การรักษาขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของโรค ป้องกันโดยการคุมอาหารและลดน้ำหนักในรายที่มีน้ำหนักเกิน หลีกเลี่ยงการนอนหงาย ไม่ควรรับประทานยานอนหลับ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 4 ชั่วโมงก่อนนอน</p>	-
ข่าวสด	<p><b>งบประมาณ อย.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 อย.จัดทำงบประมาณขาขึ้น โดยค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของงบประมาณ 102,534,000 บาท แต่ได้รับจัดสรร 49,264,500 บาท ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพร ของบฯ 11,632,700 บาท แต่ได้รับจัดสรร 7,082,200 บาท ได้นำเสนอต่อ รมว.สธ.ขอรับการสนับสนุนเรื่องการแปรรูปดีเพิ่มประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อย. 57,820,000 บาท</p>	-
Twitter.com	<p><b>โรคหัด</b></p> <p>-ผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ @washikirei โพสต์ข้อความระบุว่า ที่เกาหลีใต้พบผู้ป่วยโรคหัด 9 คน โดยในจำนวนนี้ 5 คนได้เดินทางไปประเทศไทยมา จึงมีคำเตือนว่าหากใครได้เดินทางไปประเทศไทยให้ระวังและเข้ารับการศึกษาวัคซีนจากแพทย์ก่อน เพราะขณะนี้ไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคหัดแล้วกว่า 4,500 คน</p>	-มอบข้อมูลกรมคร.

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร	<p><b>รพ.ติดตั้งโซลาร์เซลล์</b></p> <p>-เสนอบทความ ประชาชนและนักปั่นจักรยานอิสระ ร่วมติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ที่ รพ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี รพ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และ รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 18, 19 และ 22 ต.ค. พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุนแสงอาทิตย์ และร่วมลงชื่อผลักดันให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกมาตรการ Net Metering ระบบการรับซื้อไฟฟ้าที่กลบหน่วยที่เป็นธรรมจากโซลาร์รูฟของบ้านเรือนประชาชน</p> <p>พญ.ดวงพร อัครราชันย์ ผอ.รพ.ชุมแพ กล่าว การติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับรพ.ทั้ง 3 แห่ง จะลดค่าไฟฟ้าได้อย่างน้อยปีละ 2 แสนบาท ตลอดอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์</p> <p>น.ส.สารี อ๋องสมหวัง กรรมการกองทุนแสงอาทิตย์ กล่าวว่า รพ.และสถานบริการสาธารณสุข จะต้องใช้งบประมาณอย่างน้อย 1 ใน 3 ของงบประมาณที่จะได้รับในแต่ละปีมาจ่ายค่าไฟฟ้า หากหน่วยงานของรัฐผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เองจะลดค่าไฟฟ้าและงบประมาณได้ปีละหลายล้านบาท ดังนั้น กองทุนแสงอาทิตย์จะระดมทุนเพื่อให้เกิดรพ.แสงอาทิตย์ครบ 7 แห่งภายในปีนี้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับรพ.ในจังหวัดอื่นๆ</p>	-
แนวหน้า เดลินิวส์ ไทยโพสต์ เว็บแนวหน้า	<p><b>สถานการณ์คลังเลือด</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.กิตติคุณ นพ.ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอากาศไทย และรักษาการผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นมา ปริมาณเลือดสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยใน รพ.ต่างๆ โดยเฉพาะรพ.ใหญ่ที่ต้องผ่าตัดผู้ป่วย จึงขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกทม. และภาคบริการโลหิตแห่งชาติและงานบริการโลหิต 13 แห่งทั่วประเทศ</p>	-
ไทยรัฐ ผจก.ออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์	<p><b>ช่วยผู้ป่วยแผลพุพอง จ.ประจวบฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธนนท์ พรพพิภาส นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะกึ่งกาชาด อ.หัวหิน จนท.พัฒนาสังคมฯ และสสอ.หัวหิน เข้าเยี่ยม น.ส.ศิริวรรณ เอี่ยมศิริ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 187 หมู่ 4 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน ที่ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพอง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือความเป็นอยู่ของผู้ป่วย เบื้องต้นกึ่งกาชาดอำเภอหัวหินมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งพร้อมถุงยังชีพ และได้กำชับท้องถิ่นนำผู้ป่วยไปรักษาอย่างต่อเนื่อง</p>	-